

CHỈ THỊ**CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI
về chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội
Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023**

Năm 2017 và năm 2018 là thời gian diễn ra đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu giai đoạn mới trong việc phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ; đồng thời góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phát triển kinh tế xã hội.

Để lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Công đoàn các cấp đạt kết quả tốt theo tinh thần Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 17-11-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác công đoàn trong giai đoạn cách mạng mới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương yêu cầu các đảng ủy trực thuộc tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1- Quán triệt quan điểm đại hội Công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thực sự dân chủ của đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động và tổ chức Công đoàn; tiếp tục đổi mới hoạt động của Công đoàn các cấp theo hướng thiết thực, hiệu quả, tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn các cấp.

2- Lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn các cấp thuộc thẩm quyền quán triệt và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 52/KH-TLĐ ngày 28-11-2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức đại hội Công đoàn các cấp. Phân công cấp ủy viên trực tiếp theo dõi và chỉ đạo đại hội Công đoàn cùng cấp. Thực hiện tốt công

tác tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội trước, trong và sau đại hội. Phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị giải đáp các vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của đoàn viên trong quá trình chuẩn bị và tại đại hội Công đoàn các cấp; tạo mọi điều kiện cần thiết để Công đoàn các cấp tổ chức thành công đại hội bảo đảm đúng nguyên tắc và Điều lệ Công đoàn, đúng tiến độ quy định, coi trọng chất lượng, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức, tiết kiệm về thời gian và kinh phí.

3- Các đảng ủy trực thuộc chủ động phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan ban đảng, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương trong công tác lãnh đạo và tạo điều kiện để đại hội công đoàn ngành tổ chức thành công; trong công tác vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước chào mừng đại hội Công đoàn. Chú trọng việc phát hiện, biểu dương điển hình tiên tiến trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

4- Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 52/KH-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

5- Các đảng ủy trực thuộc định kỳ hằng quý báo cáo kết quả tổ chức thực hiện về Đảng ủy Khối. Ban Dân vận Đảng ủy Khối theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương,
- Các đảng ủy trực thuộc,
- Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ VN,
- Các ban, đơn vị Đảng ủy Khối,
- Lưu VP.



Nguyễn Quang Dương